

## มหาวิทยาลัยชิกะ

มหาวิทยาลัยชิกะ เป็นมหาลัยของรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดชิกะ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโอสึซึ่งจะเป็นคณะครุศาสตร์ และวิทยาเขตฮิโกเนะซึ่งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์-บริหาร โดยวิชาให้เลือกเรียนได้หลากหลายทั้งวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

อีกทั้งยังมีวิชาที่สามารถให้นักเรียนต่างชาติลงเรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นได้อีกด้วย



## เมืองฮิโกเนะ

เมืองฮิโกเนะเป็นเมืองเล็ก ๆ และเงียบสงบ เหมาะสำหรับมาพักผ่อนตากอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองฮิโกเนะ คือ ปราสาทฮิโกเนะและทะเลสาบบิวาโกะ

- ปราสาทฮิโกเนะ จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงซากุระบาน เพราะบริเวณรอบ ๆ ของปราสาทมีต้นซากุระปลูกอยู่ โดยส่วนมากซากุระจะเริ่มบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์



- ทะเลสาบบิวาโกะ ถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยใช้เวลา 5 นาทีเดินจากหอพักไป บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบก็จะมีคนญี่ปุ่นออกมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเช้าหรือเย็น เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง ปั่นจักรยาน นั่งชมวิว ถ่ายภาพ ตกปลา หรือในหน้าร้อนจะสามารถลงไปว่ายน้ำในทะเลสาบได้ในเขตที่อนุญาต



## หอพัก

ห้องพักขนาดพอเหมาะสำหรับอยู่คนเดียว (ถ้าตอนอยู่แรก ๆ ไม่ชินอาจจะคิดว่าแคบ) สภาพดีค่อนข้างใหม่ ในห้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สภาพโดยรวมของห้องถือว่าโอเค ราคาถูกมากเดือนละ 8,400 เยน เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ แต่ค่าน้ำและค่าไฟต้องเสียแยกต่างหาก ใช้เวลาเดินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 5 นาที

## ความเป็นอยู่

เรื่องการอยู่-การกิน ถือว่าสะดวกสบาย เพราะมีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา โฮมเซ็นเตอร์ และร้าน 100 เยน อยู่ใกล้หอพัก โดยซูเปอร์โฮมเซ็นเตอร์ และร้านขายยา ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที ซึ่งซูเปอร์ราคาค่อนข้างถูก หากมาหลัง 5 โมงเย็นจะเริ่มมีการแปะป้ายลดราคา 30% ในสินค้าประเภทของสดและกับข้าว ในส่วนของใช้ต่าง ๆ หากเป็นของชิ้นใหญ่ ๆ เช่น หม้อหุงข้าว พัดลม เป็นต้น ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะจะมีของจากรุ่นพี่ที่ซื้อแล้วไม่ได้เอากลับบ้านทางผู้ดูแลหอพักก็จะเก็บไว้ และคนที่มาเข้าพักใหม่สามารถหยิบไปใช้ได้ ไม่ต้องซื้อใหม่

สามารถหาร้านอาหารได้แถวสถานีรถไฟฮิโกเนะหรือถนนเบลล์โรดอยู่ไม่ไกล สามารถปั่นจักรยานไปได้มีทั้งอาหารจีน อินเดีย อาหารญี่ปุ่น หรืออาหารอิตาเลียน

## กิจกรรม

ทางมหาวิทยาลัยจะมีจัดปาร์ตี้ให้เทอมละ 1 ครั้ง สำหรับให้นักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่นมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน ถ้ามีโอกาสก็อยากแนะนำให้น้อง ๆ ทุกคนพยายามเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวของเราในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน หากมาที่นี่จะพบกับนักเรียนจากหลายหลายชาติ ทั้งญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์



บางวิชาจะมีการพาไปทัศนศึกษา ทั้งปราสาทอิโกเนะ โรงงานซาครินที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาลัยเท่าไรนัก หรือปีนภูเขาอิบุคิยามะในช่วงเดือนตุลาคม (กิจกรรมปีนเขาขึ้นกับสภาพอากาศในช่วงเวลาที่อาจารย์จัดกิจกรรม อาจจะมีการยกเลิกกิจกรรมหากอากาศไม่ดี)

หากต้องการเพื่อนญี่ปุ่นมาช่วยติวภาษาหรือวิชาอื่น ๆ ที่เราลงเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าซัพพอร์ตเตอร์ คือ เราสามารถลงทะเบียนและทางศูนย์รับปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะจับคู่เรากับนักเรียนญี่ปุ่นที่สมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ โดยจัดเทอมละครั้งแต่ระยะเวลาทำกิจกรรมคือตลอดเทอมเหมือนเป็นกิจกรรมหาเพื่อนญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติไปในตัว



## การท่องเที่ยว

สามารถไปเที่ยวปราสาทอิโกเนะได้ฟรีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชิกะ โดยสามารถใช้บัตรนักศึกษาหรือคูปองที่ทางมหาลัยจะให้มา แนะนำสำหรับปราสาทอิโกเนะในช่วงซากุระบาน สวยมาก ๆ ในเวลากลางวันสามารถไปถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ หรือมาปิกนิกกับเพื่อน ๆ ก็ได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนก็สามารถถ่ายรูปซากุระในอีกบรรยากาศได้เหมือนกัน



เทศกาลในอิโกเนะก็มีจัดเกือบทั้งปี เช่น ในเดือนกรกฎาคมจะมีจัดเทศกาลยูคาตะ เป็นการขายอาหารและหากสำหรับผู้สวมใส่ชุดยูคาตะสามารถแลกส่วนลดพิเศษสำหรับอาหารต่าง ๆ ได้ และเดือนสิงหาคม ถ้าใครยังไม่รีบกลับบ้านก็รอชมการแข่งขันดอกไม้ไฟที่ริมทะเลสาบบิวาโกะไม่ไกลจากหอพักด้วยนะ



สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้ ๆ ที่สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ เช่น เกียวโต โอซาก้า นาระ เฮียวโกะ นาโกย่า เป็นต้น

## การทำงานพาร์ทไทม์

สำหรับคนที่อยากหาประสบการณ์การทำงานพาร์ทไทม์ในต่างประเทศ สามารถทำได้แต่ต้องไม่เกิน สัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง หากสนใจอยากทำจริง ๆ แนะนำให้ทำในช่วงที่เราเริ่มปรับตัวได้แล้วและเหลือ ระยะเวลาก่อนหมดโครงการอย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน เพราะถ้าเหลือน้อยกว่า 6 เดือนจะหางานทำ ค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำ เพราะค่าครองชีพในเมืองฮิโกเนะ ถ้าเทียบกับทางเมืองใหญ่ ๆ เช่น โอซากา เกียวโต ฮอกไกโด ถือว่ายังถูกมาก (จินตนาการว่าน้อง ๆ บ้านอยู่ แถวสุขุมวิท สยามทุกวันก็ได้ค่ะ) เอาเวลาไปเที่ยว ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ดีกว่า

## คำแนะนำ

สุดท้ายนี้ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะมาแลกเปลี่ยนโครงการนี้ หากได้มาแล้ว อยากให้น้อง ๆ ทุกคน ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด พยายามเข้าร่วมกิจกรรมที่เราสนใจให้ได้มากที่สุด เพราะเวลา 1 ปี ตอนแรกดูเหมือน นาน แต่จริง ๆ มันน้อยมาก พยายามหาเพื่อนเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเพื่อนญี่ปุ่นหรือเพื่อนชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อนต่างชาติที่อยู่หอพักเดียวกับเรา เป็นเพื่อนกันง่ายมาก เพราะทุกคนเหมือนเราคือมาเรียนแลกเปลี่ยนมี อะไรก็ปรึกษาเพื่อน ๆ หรืออาจารย์คนญี่ปุ่นได้ นอกจากไปที่นั่นภาษาญี่ปุ่นจะเก่งขึ้นแล้ว เผลอ ๆ ภาษาอังกฤษก็จะคล่องขึ้นด้วยนะ

สำหรับใครที่กังวลว่าถ้ามีปัญหาจะไม่มีใครคอยช่วย อาจารย์คนญี่ปุ่นที่นั่นใจดีมาก ๆ มีคนช่วย แนนอน หากภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในเวลาฉุกเฉิน แต่แนะนำให้พยายาม ใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดจะดีกว่าค่ะ เพราะเรามาเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของเรานี่เนาะ และหากน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการก่อนปี พ.ศ. 2563 สามารถเจอรุ่นพี่และเพื่อนคนไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-โทอยู่ ที่นั่นได้ มีปัญหาปรึกษาคนไทยด้วยกันเองที่นั่นก็ได้

ใครยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครโครงการนี้ดีไหม กลัวสมัครแล้วไม่ได้เพราะรับแค่ 1 คน แนะนำว่าอย่า ลังเล สมัครไปเลยค่ะ สอบสัมภาษณ์ไม่ยาก ถ้าน้องสมัครแล้วได้แนนอน เป็นกำลังใจให้นะคะ